

Số: /KH-UBND

Lai Châu, ngày tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Công văn số 47/BVHTTDL-KHCNMT ngày 06/01/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam và Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam. Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gây ra.

2. Yêu cầu

Các nhiệm vụ phải được cụ thể hóa, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, lồng ghép phù hợp với yêu cầu thực tế và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quá trình triển khai đảm bảo sự phối hợp thống nhất, trách nhiệm, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố; phát huy tối đa sự tham gia của người dân, cộng đồng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu, góp phần thực hiện thành công chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng

Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Góp phần xây dựng mô hình nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam với định hướng giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; tăng cường tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa.

2. Mục tiêu cụ thể

Hoàn thiện cơ sở quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình không sử dụng túi nilon tại các khu du lịch, khu di tích lịch sử, danh thắng; triển khai thí điểm trong năm 2023, triển khai nhân rộng trong giai đoạn 2024 và các năm tiếp theo.

Phân đầu đến năm 2025 các khu du lịch, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn, khu di tích lịch sử - văn hóa, các danh lam thắng cảnh, các sự kiện, các giải thi đấu thể thao hạn chế và giảm dần mức sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân trong sản xuất, tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

- Quán triệt, phổ biến sâu rộng đến tổ chức, cá nhân liên quan quy định của pháp luật bảo vệ môi trường về chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa nhằm góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường triển khai các phương án giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa; đẩy mạnh sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường, thay thế và tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy khi tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Lòng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, tour tuyến du lịch; các hoạt động trưng bày, triển lãm; các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; lồng ghép nội dung hạn chế, giảm thiểu, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần thông qua việc đề xuất nhiệm vụ không thường xuyên hàng năm về bảo vệ môi trường như công tác tập huấn, phát động phong trào, xây dựng các mô hình tiêu biểu...; tuyên truyền, vận động nhân dân khi tham gia, tham quan các lễ hội, khu di tích lịch sử - văn hóa, các danh lam thắng cảnh địa điểm du lịch trên địa bàn nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện các biện

pháp bảo vệ môi trường; giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy, giảm thiểu xả thải rác thải nhựa; không vứt, xả rác bừa bãi không đúng nơi quy định.

- Định kì hoặc đột xuất tiến hành công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải nhựa tại các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các sự kiện, lễ hội truyền thống, các trung tâm tập luyện và tổ chức thi đấu thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì thực hiện tuyên truyền trực quan, sử dụng pa-nô, áp phích, các vật dụng được in ấn thông tin tuyên truyền, biểu trưng nhận diện thông điệp bảo vệ môi trường tại các khu, địa điểm du lịch, các cửa ngõ ra vào tỉnh, trung tâm các thành phố, huyện, xã.

Phối hợp triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình không sử dụng túi nilon tại các khu du lịch, khu di tích lịch sử, danh thắng; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện xây dựng hương ước, quy ước ở các địa phương, trong đó có lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường, thay thế và tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy khi tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.

Hàng năm chủ trì phối hợp với UBND các huyện và đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo chức năng, nhiệm vụ, quan tâm phối hợp chỉ đạo, thực hiện các biện pháp quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về bảo vệ môi trường.

3. UBND các huyện, thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ, quan tâm chỉ đạo, thực hiện các biện pháp quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn quản lý; thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân để xử lý hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch, đề xuất lộ trình và giải pháp thực hiện có hiệu quả việc giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa; sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường trong các

hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể của Kế hoạch.

Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân được giao quản lý hoạt động lễ hội, địa điểm du lịch thực hiện: lắp đặt vị trí thu gom rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; bố trí nhân sự, tổ hoặc đội bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát; nhân lực thực hiện thu gom chất thải, vệ sinh môi trường trong phạm vi lễ hội, địa điểm du lịch; Ban hành, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện quy định, quy chế về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý và yêu cầu du khách thực hiện.

Chỉ đạo các đơn vị hợp đồng thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn kịp thời thu gom, vận chuyển, xử lý rác phải phát sinh tại các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để đảm bảo vệ sinh môi trường và không gian sạch, đẹp; không để ứ đọng chất thải làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường tại các lễ hội, địa điểm du lịch.

Định kỳ hàng năm báo cáo công tác Quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 30/11 hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch Quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc, các ngành và địa phương báo cáo đề xuất về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Bộ VH,TT&DL (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- UBND tỉnh: U1, U2;
- Tổng cục Du lịch;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tổng Thanh Hải